

GẦN 195.000 LƯỢT NGƯỜI THAM GIA ĐỢT 1...

(Tiếp theo trang 1)

danh sách cá nhân đạt giải và đề nghị Ban Tổ chức cuộc thi công nhận các cá nhân đạt giải theo đúng thể lệ cuộc thi gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 12 giải khuyến khích.

Đợt 2 cuộc thi bắt đầu từ 10h00' ngày 14/4/2023 đến 10h00' ngày 24/4/2023. Để cuộc thi tiếp tục được tiến hành bảo đảm chất lượng, thu hút được nhiều người tham dự, Ban Tổ chức cuộc thi đề nghị cấp ủy các cấp tiếp tục chỉ đạo ban

tuyên giáo, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tiếp tục hưởng ứng, tham gia đợt 2 cuộc thi; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Ban tuyên giáo các cấp phối hợp các địa phương, cơ quan, đơn vị, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, tổ chức cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên,

hội viên, đoàn viên, các lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia cuộc thi.

Đảng viên Chi bộ tổ dân phố Minh Hưng, thị trấn Vũ Thư (Vũ Thư) tích cực tham gia cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu "80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam".



TRƯỜNG TIỂU HỌC VIỆT THUẬN Hơn 800 học sinh được hướng dẫn kỹ năng nói không với thuốc lá điện tử

Chiều ngày 10/4, Trường Tiểu học Việt Thuận (Vũ Thư) phối hợp Đại diện Hội cha mẹ học sinh nhà trường và Hội đồng hương xã tổ chức buổi tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá điện tử cho học sinh.

Tại buổi tuyên truyền, hơn 800 học sinh được phổ biến những thông tin về nhận diện hình thức của thuốc lá điện tử, tác hại của thuốc lá điện tử đối với sức khỏe con người, đặc biệt não bộ của trẻ em; dấu hiệu

nhận biết trẻ có sử dụng thuốc lá điện tử; vai trò của gia đình và nhà trường trong việc phòng, chống trẻ em sử dụng thuốc lá điện tử. Đặc biệt, các em học sinh được tuyên truyền, hướng dẫn một số kỹ năng từ chối

khi có bạn bè, người khác mời chào, dụ dỗ hút thuốc lá điện tử như thẳng thắn nói "không", rời khỏi cuộc nói chuyện, thay đổi chủ đề...

Buổi tuyên truyền giúp các em học sinh nhận thức sớm về sự nguy hại của thuốc lá điện tử và có kỹ năng từ chối sử dụng thuốc lá điện tử để bảo vệ an toàn sức khỏe, phát triển lành mạnh.

Nhân dịp này, Hội cha mẹ học sinh Trường Tiểu học Việt Thuận và Hội đồng hương xã tặng trên 1.000 tờ rơi tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điện tử cho học sinh và trao tặng 33 suất quà, tổng trị giá gần 9,6 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

QUYNH LƯU



Đại diện phụ huynh học sinh Trường Tiểu học Việt Thuận phổ biến hình thức phòng, chống tác hại của thuốc lá điện tử cho học sinh.

TÁC HẠI THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ

Khói thuốc lá điện tử có thể gây ra:

- Đột quỵ
- Ung thư phổi
- Tăng huyết áp, Cholesterol trong máu cao
- Xơ vữa động mạch Co thắt các mạch máu
- Loét dạ dày, tá tràng

NICOTIN

- Là chất gây nghiện cao và độc hại cho sức khỏe.
- Ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ của trẻ vị thành niên.
- Gây nguy hiểm cho phụ nữ có thai và ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi.

Cần giải pháp xử lý triệt để rác thải sinh hoạt

Rác thải sinh hoạt khu vực nông thôn đang trở thành vấn đề rất được quan tâm khi phát sinh ngày càng nhiều, sẽ quá tải, ảnh hưởng tới môi trường và cuộc sống người dân nếu không có biện pháp xử lý triệt để.

Tại Thái Bình, lượng rác thải sinh hoạt (RTSH) tăng với tốc độ ước tính 5 - 8% mỗi năm (hiện nay khoảng trên 1.000 tấn/ngày đêm); mặc dù đã được thu gom, xử lý (chủ yếu bằng phương pháp đốt hoặc chôn lấp) nhưng vẫn tiềm ẩn mối nguy lớn ảnh hưởng tới môi trường và cuộc sống của người dân.

Đến nay, 100% địa phương trong tỉnh đã thành lập tổ, đội thu gom RTSH. RTSH được các hộ dân tập kết tại điểm tập kết chung, thường là ở ven đường; 2 - 3 lần/tuần, các tổ, đội tổ chức thu gom bằng xe đẩy tay, xe lôi, xe gắn máy, một số ít xã có ô tô chuyên dùng vận chuyển về khu xử lý. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom đạt trên 93%. Phương pháp xử lý phổ biến là đốt hoặc chôn lấp. Tuy nhiên, sau thời gian dài sử dụng, nhiều lò đốt RTSH đã xuống cấp, hư hỏng, chưa được

nâng cấp, tu sửa nên RTSH không được phân loại để đốt mà đổ thành đống, gây ô nhiễm môi trường.

Lò đốt RTSH xã Xuân Hòa (Vũ Thư) đi vào hoạt động từ tháng 6/2016, xử lý rác thải cho 3 xã: Xuân Hòa, Hiệp Hòa, Việt Hùng nhưng đã dừng hoạt động từ năm 2021. Hiện RTSH của địa phương nào chôn lấp tại địa phương đó. Ông Phạm Văn Phương, Chủ tịch UBND xã Xuân Hòa cho biết: Sau khi lò đốt dừng hoạt động, việc xử lý RTSH tại địa phương gặp nhiều khó khăn, môi trường xung quanh bị ô nhiễm. Chúng tôi rất mong sớm có khu xử lý rác tập trung quy mô, công nghệ hiện đại để giải quyết triệt để bài toán rác thải nông thôn.

Bà Hoàng Thị Nhung, xã Xuân Hòa chia sẻ: Cùng với sự phát triển của xã hội, đời sống người dân được nâng lên nhưng đi kèm với đó cũng phát sinh một

số vấn đề, trong đó có RTSH ngày càng nhiều, nguy cơ cao ảnh hưởng tới môi trường. Tôi mong nhà nước quan tâm đầu tư khu xử lý RTSH tập trung, hiện đại như nhiều tỉnh, thành phố đã làm, giúp người dân có môi trường sống tốt hơn.

Theo ông Hoàng Văn Đạo, Chủ tịch UBND xã Tân Lễ (Hưng Hà), mặc dù ý thức của người dân trong công tác bảo vệ môi trường ngày càng được nâng lên, RTSH không còn bị vứt bừa bãi ra đường, xuống sông nhưng việc xử lý rác thải chưa được triệt để. Xã Tân Lễ đã quy hoạch khu chôn lấp RTSH tập trung với diện tích 1ha, đến nay đã lấp đầy 2/3 diện tích, dự kiến đến năm 2025 sẽ đầy. Khi đó bài toán xử lý rác thải sẽ rất khó khăn không sớm có giải pháp.

Còn theo ông Nguyễn Văn Linh, tổ thu gom RTSH thị trấn Kiến Xương, RTSH thải ra ngày càng nhiều, trong khi lò đốt rác

của thị trấn sau gần 10 năm vận hành đã xuống cấp, thường xuyên hư hỏng nên công suất đốt chỉ đáp ứng 50% lượng RTSH, số còn lại được chôn lấp, gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

Tài nguyên và Môi trường cùng các sở, ngành tích cực tham mưu UBND tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư xây dựng khu xử lý rác thải tập trung. Đồng thời, tích cực vào cuộc tuyên truyền về tầm quan trọng của việc áp dụng công nghệ xử lý rác thải tiên tiến, an toàn, nhiều lợi ích, vừa xử lý triệt để RTSH vừa không gây ảnh hưởng đến môi trường, qua đó tạo sự đồng thuận của nhân dân trong quá trình thực hiện dự án. Sở cũng đã tổ chức đoàn khảo sát, trao đổi kinh nghiệm xây dựng khu xử lý RTSH tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội) và huyện Lương Tài (Bắc Ninh).

Để môi trường sống thực sự xanh, sạch, đẹp cần sự chung tay của mỗi người trong việc nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành việc thu gom, phân loại rác thải tại nguồn và xử lý bằng công nghệ tiên tiến. Bên cạnh đó, cần hoàn thiện cơ chế, chính sách, đồng thời có chủ trương khuyến khích xã hội hóa, có cơ chế đặc thù huy động các nguồn lực đầu tư cho việc thu gom và xử lý RTSH.

ĐỨC DUNG



Lò đốt rác thị trấn Kiến Xương sau gần 10 năm vận hành đã xuống cấp, thường xuyên hư hỏng.



Rác thải sinh hoạt nông thôn không được xử lý triệt để vừa mất mỹ quan vừa gây ô nhiễm môi trường.

850 hội viên, nông dân tham gia tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây dược liệu

Từ ngày 5 - 20/4, Hội Lâm vườn tỉnh tổ chức 10 lớp tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây dược liệu an toàn sinh học cho 850 hội viên, nông dân trên địa bàn 8 huyện, thành phố.

Các học viên được thông tin về tiềm năng, giá trị của cây dược liệu, xu hướng sử dụng các loại thuốc có nguồn gốc từ cây dược liệu trong nước và trên thế giới; trang bị những kiến thức về đặc điểm sinh học, công dụng, kỹ thuật trồng và chăm sóc, kỹ thuật thu hoạch, chế biến và bảo quản các loại cây dược liệu có giá trị kinh tế cao như: hoa hòe, đinh lăng, cà gai leo... Qua đó giúp hội viên có kiến thức áp dụng vào sản xuất, chế biến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn đến người tiêu dùng, từng bước nâng cao thu nhập.

NGUYỄN TRIỆU

Kiến Xương

Quý I, tiếp 116 lượt công dân với 59 vụ việc

Trong quý I/2023, công tác tiếp dân ở huyện Kiến Xương tiếp tục được duy trì nền nếp.

Tại trụ sở tiếp dân của huyện đã tiếp 46 lượt người, trong đó tiếp định kỳ, đột xuất của lãnh đạo 6 lượt người, tiếp thường xuyên của ban tiếp công dân 40 lượt người với 20 vụ việc. Tại UBND các xã, thị trấn đã tiếp 70 lượt người, trong đó tiếp định kỳ và đột xuất của lãnh đạo 47 lượt người, tiếp thường xuyên 23 lượt người với 39 vụ việc. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật. Tổng số đơn toàn huyện nhận trong quý I là 40 đơn.

Thời gian tới, huyện Kiến Xương tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác tiếp công dân, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân ngay từ cơ sở; kịp thời ban hành và công khai các kết luận thanh tra theo đúng quy định.

Nhiều hoạt động cứu trợ nhân đạo

Quý I/2023, các cấp hội chữ thập đỏ ở Kiến Xương đã vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm thăm hỏi, trao 3.660 suất quà trị giá trên 1,1 tỷ đồng cho gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão. Hội Chữ thập đỏ huyện tổ chức khảo sát, hỗ trợ gạo thường xuyên cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn, 3 tháng đầu năm đã hỗ trợ 80 địa chỉ nhân đạo với 10kg gạo/tháng/địa chỉ, tổng trị giá 36 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội đã tiến hành khởi công 2 nhà tình thương tại xã Bình Nguyên và xã Vũ Hòa, dự kiến hỗ trợ mỗi nhà 30 triệu đồng. Ngoài ra Hội còn tổ chức nấu và phát cháo từ thiện tại Bệnh viện Đa khoa Kiến Xương cho khoảng 900 lượt bệnh nhân nghèo điều trị nội trú với trị giá trên 6 triệu đồng.

QUỐC CƯỜNG

Tập huấn khám sàng lọc trước tiêm và xử lý phản ứng sau tiêm chủng ở trẻ

Từ ngày 10 - 18/4, ngành y tế tổ chức tập huấn khám sàng lọc trước tiêm và xử lý phản ứng sau tiêm chủng ở trẻ tại các huyện, thành phố trong tỉnh.

Theo kế hoạch của Sở Y tế, cán bộ, nhân viên y tế thực hiện công tác khám sàng lọc trước tiêm chủng của các trạm y tế, bệnh viện có triển khai hoạt động tiêm chủng và các cơ sở tiêm chủng dịch vụ trên địa bàn tỉnh sẽ được tập huấn các nội dung: Phổ biến, hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em theo Quyết định số 1575/QĐ-BYT, ngày 27/3/2023 của Bộ Y tế và hướng dẫn xử lý phản ứng nặng sau tiêm.



Tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho trẻ.

Sau tập huấn, các cơ sở tiêm chủng áp dụng thực hiện hoạt động khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em; đồng thời rà soát, bổ sung phương án xử lý, cấp cứu các trường hợp phản ứng nặng sau tiêm chủng. Qua đó, nâng cao hiệu quả và bảo đảm an toàn trong hoạt động tiêm chủng trên địa bàn tỉnh.

HOÀNG LANH

Phát hiện 11 người nhiễm HIV mới

Quý I/2023, toàn tỉnh phát hiện 11 người nhiễm HIV mới. Đến nay, toàn tỉnh ghi nhận hơn 2.280 người nhiễm HIV/AIDS còn sống tại 242 xã, phường, thị trấn.

Các cơ sở điều trị thay thế nghiện chất bằng thuốc Methadone đã tiếp nhận và điều trị cho hơn 1.400 người nghiện ma túy; duy trì việc xét nghiệm định kỳ và test nhanh heroin. Về hoạt động cấp thuốc và điều trị ARV, tại 10 cơ sở hiện điều trị cho hơn 1.380 bệnh nhân, trong đó có 28 trẻ em.

Tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS, ngành y tế tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS; hướng dẫn các cơ sở điều trị thực hiện dự trữ tiếp nhận báo cáo sử dụng thuốc điều trị lao tiềm ẩn cho người nhiễm HIV; mua và đóng nối thẻ BHYT cho người nhiễm HIV... Các hoạt động nhằm hướng tới mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030.

NHƯ HOÀNG

THÔNG BÁO MẤT GIẤY TỜ

Tên tôi là: Phạm Viết Điện - Sinh năm 1973
 CCCD số: 034073007032 - Cấp ngày 11/7/2018 - Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an cấp.
 Địa chỉ: Thôn Nam Hải, xã Đông Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.
 Vào hồi 10h15', ngày 20/3/2023, tôi có đi từ nhà tại thôn Nam Hải lên thị trấn Đông Hưng để mua hàng, sau khi trở về thì phát hiện tôi bị rơi mất 1 túi đựng tài liệu giấy tờ trong đó bao gồm:
 - 1 phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng dùng cho xe cơ giới số: 313596/22/TH-KIA/10493282285 số loại: SPORTAGE NQ5 2.0AT FH5-01. Số khung: RNIPC5DA6NC289503. Số máy: G4NLNH09847.
 - 1 hóa đơn giá trị gia tăng. Tên hàng hóa: Xe ô tô 5 chỗ hiệu KIA, số loại: SPORTAGE 2.0AT. Số khung: RNIPC5DA6NC289503. Số máy: G4NLNH09847.
 Ai nhặt được cho tôi xin lại theo địa chỉ trên.
 Tôi xin trân trọng cảm ơn!